



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๑๗๓๙

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ของบุคคลสัญชาติลาว กับ บุคคลสัญชาติไทย
อยู่สำนักงานทะเบียนอำเภออยู่ในราชอาณาจักรไทย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสถานกงสุลใหญ่แห่ง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ณ ขอนแก่น
ราชอาณาจักรไทยแจ้งว่า ปัจจุบันมีผู้ไม่หวังดีได้ทำการปลอมเอกสารทางราชการของสถานกงสุลใหญ่แห่ง
สปป.ลาว ณ ขอนแก่น ทำการปลอมขึ้นแล้วนำไปรับรองนิติกรณ์ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักร
ไทย เพื่อให้พลเมืองลาวนำไปใช้ขออนุมัติจดทะเบียนสมรสกับพลเมืองไทย อยู่ราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวนมาก
ได้ทำขึ้นเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนผิดกฎหมายแห่ง สปป.ลาว และ กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นการละเมิด
เอกสิทธิบรรณสารและเอกสารทางการกงสุลของสถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาว ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย
ความสัมพันธ์ทางกงสุลลงนาม ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๑๙๖๑ ได้สร้างความเสียหายให้ทั้ง สปป.ลาว และราชอาณาจักรไทย
ซึ่งคนไม่หวังดีได้ร่วมกันทำการปลอมเอกสารกล่าวคือได้ปลอมหนังสือรับรอง ปลอมดวงตราประทับสำคัญ
ปลอมลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาว ณ ขอนแก่น เพื่อทำให้พลเมืองลาว เพื่อนำไป
ยื่นขอจดทะเบียนสมรสกับพลเมืองไทยในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประเมินแล้วมีประมาณ ๓๐๐ คู่ขึ้นไป ตามหลักฐาน
ได้พบหนังสือรับรองซึ่งคนไม่หวังดีได้ทำการปลอมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเลขที่หนังสือรับรองที่ออกโดยสถาน
กงสุลใหญ่ฯ ซึ่งได้บันทึกไว้ในสารบบ ตั้งแต่วันที่ ๐๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ในการนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอความร่วมมือมายังนายทะเบียนอำเภอได้ตรวจสอบหนังสือรับรองยื่นขออนุมัติ
จดทะเบียนสมรสของคนลาว กับคนไทย ดังนี้

๑. ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ ถ้ามีรายการยื่นคำร้องขออนุมัติจดทะเบียนสมรสของคนลาว
กับคนไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองดังกล่าวให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเอกสารที่ออกให้โดย
สถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาว ณ ขอนแก่น จริงหรือไม่

๒. ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองของคนลาวที่นำมาขออนุมัติจดทะเบียนสมรสกับคนไทย
ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ ถ้าพบเห็น
หนังสือรับรองซึ่งออกให้ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ลงเลขที่ลำดับเดินแต่เลขที่ ๑๖๐๐ ขึ้นไปซึ่งเป็นเอกสารปลอม ให้ส่งสำเนา
เอกสารดังกล่าวให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อจังหวัดจักได้ส่งหลักฐานดังกล่าวให้กับสถานกงสุล
ใหญ่ฯ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดกระบี่)

นายอำเภอเมืองสกลนคร รักษาราชการแทน

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ , ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”